

# Để thư viện là giảng đường chính của sinh viên

◆ HÀ ANH

*Thư viện (TV) các trường ĐH ở VN dù đã có những tín hiệu khởi sắc nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với thư viện ĐH nước ngoài. Trong khi sinh viên (SV) quốc tế coi TV như giảng đường chính, thì phần lớn SVVN hầu như không quan tâm đến những kiến thức thu thập được từ TV.*

Với diện tích rộng 200 ha và khoảng 15.000 SV đang theo học, Trường ĐH Công nghệ NanYang - NTU (Singapore) có một hệ thống 5 TV thành viên: TV Khoa học xã hội và Nhân văn, TV Truyền thông đa phương tiện, Trung tâm trao đổi thông tin khu vực châu Á... Với mạng lưới máy tính dày đặc gần 600 máy kết nối ADSL, việc tra cứu tài liệu rất nhanh chóng và thuận tiện. Nói đến đây, chợt nhớ đến TV Khoa học tổng hợp (TP.HCM), do giới hạn về số máy tính dùng cho việc tra cứu nên bạn đọc chỉ được sử dụng máy tối đa 1 giờ và nhiều người đã chọn cách tra cứu bằng tay từ mục lục dạng phiếu.

Có rất nhiều điều khiến SV ở NTU xem TV như thiên đường của tri thức. Trong đó, một điều mà TV ở VN chưa thể làm được là tạo điều kiện cho SV trường mình có thể mượn sách của TV các trường khác. Việc trao đổi tài liệu giữa các trường là cách tận dụng rất tốt một phần nguồn tài liệu. Nguồn tri thức phong phú, nhưng "đá" nhất vẫn là được sử dụng miễn phí hoàn toàn. Trong khi ở VN, SV Trường CD Kinh tế kỹ thuật công nghiệp II (TP.HCM) mỗi đầu năm học phải đóng 100.000



**Dãy máy tính ít ỏi ở Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM**

ẢNH: D.Đ.M

đồng cho tiền TV (cả giấy thi), hay mỗi ngày bạn đọc phải trả 500đ phí cho một cuốn sách mượn về nhà từ TV Khoa học tổng hợp (TP.HCM), đó là chưa kể đến số tiền không nhỏ được gọi là thế chân tùy theo giá trị của sách khi mượn...

Trong khi TV Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ (TP.HCM) chỉ hoạt động từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30 (tính luôn 2 giờ đóng cửa để nghỉ trưa) từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy dành riêng cho việc sắp xếp TV, chủ nhật và ngày lễ thì nghỉ; thì giờ hoạt động của TV ĐH ở nước ngoài từ 8 giờ 30 tới 23 giờ, chỉ nghỉ 15 phút cho mỗi giờ cơm trưa và cơm tối. Vào giai đoạn 1 tháng trước và trong mỗi kỳ thi, TV cũng gần như "trắng đêm" cùng các bạn SV cho tới 3 giờ sáng hôm sau.

Tại TV Khoa học tổng hợp

(TP.HCM) nhiều người phải công nhận một điều là khâu đăng ký mượn sách rất rắc rối: tra thông tin của tài liệu cần mượn, mua phiếu từ bàn tiếp tân, điền thông tin vào phiếu, gửi phiếu cho thủ thư và chờ (thời gian chờ này tùy theo vị trí của kho sách gần hay xa so với phòng đọc). Nhưng có lẽ gây phản cảm nhất vẫn là công đoạn thủ thư đứng ngay tại bàn làm việc để cất tiếng gọi tên người mượn sách... Điều này không chỉ gây lãng phí ngân quỹ thời gian mà còn "góp phần" giảm bớt sự tập trung nghiên cứu của bạn đọc trong căn phòng vốn đã khá "náo nhiệt" này.

Rõ ràng, để tạo ra được mô hình TV lý tưởng với SV không chỉ chú trọng trang thiết bị mà rất cần ở đó sự tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ việc học tập nghiên cứu của SV.